

รักษป่า รักษา้ำ รักษาคลิตี้

เรียบเรียงโดยนางสาวเสาวรส มานะจินดานนท์
ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณลำห้วยคลิตี้ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่โรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายหินทิ้ง จำนวน 2 แห่ง โดยดำเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำและเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนเข้าดำเนินการและจะต้องฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่สภาพธรรมชาติเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณลำห้วยคลิตี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ใกล้เคียง กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดทำ “โครงการรักษป่า รักษา้ำ รักษาคลิตี้” ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของระบบนิเวศป่าไม้และป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิจารณ์ สิมฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) เป็นประธานเปิด “โครงการรักษป่า รักษา้ำ รักษาคลิตี้” และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) อุทยานแห่งชาติลำคลองงู สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวจงจิตต์ นีรนาทเมธิกุล และนายสุวรรณ นันทสรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโครงการ “รักษป่า รักษา้ำ รักษาคลิตี้” ประกอบด้วย กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและกิจกรรมบวชป่า



รูปที่ 1 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง มอบตุ๊กตาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กันหนาว และตุ๊กตาให้แก่เด็กและชาวบ้านในหมู่บ้านและเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่ถึงการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ในประเด็นที่เกี่ยวกับความล่าช้าของการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับชาวบ้าน

กิจกรรมบวชป่าบริเวณโบสถ์หมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของระบบนิเวศป่าไม้และป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ซึ่งในกิจกรรมบวชป่าดังกล่าว มีการประกอบพิธีสงฆ์ และเชิญผู้ร่วมงานได้ร่วมกันผูกจิวรอบต้นไม้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพต่อต้นไม้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วยการดำเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ร่วมกันอีกด้วย



รูปที่ 2 กิจกรรมบวชป่า